

VŨ THƯ

Chăm lo đời sống người dân khu vực phong tỏa

Với diễn biến dịch bệnh phức tạp, huyện Vũ Thư có xã Nguyễn Xá thực hiện phong tỏa 100% địa bàn, các xã khác khoanh vùng phong tỏa khu vực có F0, hàng nghìn người chấp hành cách ly y tế tập trung và tại nhà. Huyện và các địa phương chủ trọng chăm lo đời sống, tạo động lực giúp nhân dân vượt khó, chấp hành ai ở đâu ở yên đó góp phần phòng, chống dịch hiệu quả.



Tình nguyện viên xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) trao thực phẩm hỗ trợ của huyện cho người dân thôn Hoàng Xá.

Những ngày này, xã Nguyễn Xá thực hiện phong tỏa 100% địa bàn, người dân "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Toàn xã có gần 2.300 hộ dân ở 4 thôn, trong đó có 121 hộ nghèo, cận nghèo. Anh Hoàng Trung Định, Bí thư Đoàn Thanh niên xã, đội trưởng đội thanh niên xung kích tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19 xã Nguyễn Xá cho biết: Đội có 56 thành viên. Những ngày qua, các thành viên của đội phân công nhau thường trực có mặt tại các điểm chốt để vận chuyển nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu từ bên ngoài xã vào địa bàn, tới từng gia đình. Các thôn, đội thông báo số điện thoại để các gia đình có

nhu cầu đăng ký, đội sẽ hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và vận chuyển đến tận gia đình. Đối với các hộ nghèo, đội đã vận chuyển quà của huyện, trước mắt mỗi hộ 10kg gạo và 20 quả trứng, bảo đảm các hộ không thiếu lương thực, thực phẩm. Ngoài ra đội đã vận chuyển khá nhiều nhu yếu phẩm, sữa, bánh kẹo cho trẻ em, giáo viên thực hiện cách ly tập trung tại xã, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do học sinh, sinh viên, thôn Hoàng Xá, xã Nguyễn Xá cho biết: Mặc dù trong vùng phong tỏa nhưng chúng tôi vẫn được địa phương,

người thân, bạn bè ở các xã khác quan tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm, chúng tôi thấy rất ấm lòng. Xã tổ chức lực lượng vận chuyển kịp thời các loại hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho người dân nên chúng tôi yên tâm chấp hành việc cách ly tại nhà.

Ông Ngô Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư cho biết: Những ngày qua, Hội tập trung cao vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch. Đến ngày 18/11, Hội đã huy động được nhiều thùng sữa tươi, sữa chua, mì tôm, phở ăn liền, nước súc họng... tổng trị giá trên 50

triệu đồng trao tặng lực lượng làm công tác chống dịch tại cơ sở, hộ nghèo, cận nghèo, già cả, neo đơn ở trong vùng phong tỏa, thực hiện cách ly y tế. Lực lượng tình nguyện viên chủ chốt ở huyện có mặt kịp thời tại các xã, nhất là các điểm nóng chống dịch, chung tay cùng địa phương chăm lo tốt nhất có thể cho người dân các khu vực phong tỏa, cách ly.

Ngôi xã Nguyễn Xá thực hiện phong tỏa 100% địa bàn dân cư, toàn huyện Vũ Thư có trên 12.000 người đang ở các khu vực phong tỏa hoặc chấp hành cách ly y tế tại nhà, tại khu cách ly tập trung. Trong đó, qua rà soát nhanh, toàn huyện có trên 600 hộ nghèo, cận nghèo đang ở khu vực phong tỏa, chấp hành cách ly y tế. Ông Phạm Công Diệm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vũ Thư cho biết: Chăm lo đời sống người dân ở các khu vực phong tỏa, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo là nhiệm vụ quan trọng để góp phần phòng, chống dịch hiệu quả. Với sự hỗ trợ của tỉnh 5 tấn gạo và 10.000 quả trứng, huyện đã và đang tổ chức trao cho mỗi hộ nghèo, cận nghèo đang ở khu vực phong tỏa, chấp hành cách ly y tế tại các địa phương 10kg gạo và 20 quả trứng; bảo đảm 100% hộ dân thuộc diện này không bị thiếu lương thực, thực phẩm. Huyện chỉ đạo các địa phương quan tâm chăm lo đời sống người dân khu vực phong tỏa, cách ly y tế, nhất là các hộ khó khăn. Vận động nhân dân phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ nhau bằng những việc làm thiết thực như hỗ trợ vật dụng bảo hộ, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Các đơn vị, đoàn thể tăng cường huy động sự vào cuộc của cộng đồng, tập nguồn lực hỗ trợ vật chất, tinh thần cho người dân vùng dịch.

Với sự vào cuộc, phối hợp của các cấp, các ngành trong việc chăm lo đời sống, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho người dân khu vực phong tỏa, huyện Vũ Thư quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác khoanh vùng, dập dịch, sớm đưa cuộc sống ổn định trở lại.

QUỲNH LƯU



Nhiều tập thể, cá nhân chung tay góp sức ủng hộ nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng dịch ổn định cuộc sống.

Cần quản lý chợ chặt hơn để ngăn ngừa lây lan Covid-19

Do ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, chủ quan và việc quản lý hoạt động của chợ còn những bất cập khiến các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh đang trở thành địa điểm nguy cơ cao lây lan dịch Covid-19. Trước diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn phức tạp, để kiểm soát tình hình và ngăn chặn dịch lây lan, từ ngày 17/11, xã Hòa Bình (Vũ Thư) đã chỉ đạo tạm dừng tất cả hoạt động trao đổi hàng hóa tại chợ Thông, trừ việc mua bán mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu. Theo lãnh đạo địa phương, chợ Thông là chợ đầu mối lớn, mỗi phiên có tới hàng nghìn lượt người trong khu vực đến mua bán. Việc hạn chế một phần hoạt động của chợ nhằm giảm mật độ người đến chợ, bảo đảm khoảng cách và để kiểm soát dịch tế trong chợ. Địa phương chỉ cho lưu thông các mặt hàng thiết yếu để bảo đảm cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân không bị xáo trộn.

Trên địa bàn huyện Vũ Thư hiện nay có một số địa phương đã tạm thời đóng cửa chợ như thị trấn Vũ Thư, xã Nguyễn Xá, xã Vũ Đoài, xã Đông Thanh do diễn biến dịch phức tạp, không bảo đảm an toàn phòng dịch tại chợ. Các chợ còn lại vẫn tổ chức họp theo phiên truyền thống. Để phòng, chống dịch, chính quyền các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng khẩu hiệu, biển báo, xe tuyên truyền lưu động tại cổng chợ. Ông Nguyễn Văn Thụ, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Dũng Nghĩa cho biết: Chúng tôi chỉ đạo ban quản lý chợ Ngại hàng ngày kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương cũng như người đến chợ thực hiện nghiêm "5K", sát khuẩn tay tại cổng chợ, vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn sau mỗi phiên chợ.

Qua khảo sát thực tế một số chợ trên địa bàn huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình, phóng viên Báo Thái Bình ghi nhận cơ bản người dân và tiểu thương

đến chợ đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, không tập trung đông người, kính doanh hàng ăn không phục vụ tại chỗ... Nhiều tiểu thương kinh doanh ở chợ Quang Trung ngoài đeo khẩu trang còn sử dụng kính chắn giọt bắn để hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Bà Nguyễn Thị Oanh, tiểu thương kinh doanh thực phẩm cho biết: Do thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cao nên chúng tôi phải thực hiện tốt "5K" theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và thường xuyên nhắc nhở khách hàng giữ khoảng cách an toàn khi đến mua sắm.

Bên cạnh những điểm đáng ghi nhận trong công tác phòng, chống dịch, vẫn còn không ít chợ chưa làm tốt, đứng trước nguy cơ phát sinh, lây nhiễm dịch Covid-19 tại chợ và cộng đồng. Tại chợ Mễ (xã Tân Phong, huyện Vũ Thư), mặc dù chính quyền địa phương đã đưa xe

tuyên truyền lưu động, bố trí lực lượng kiểm soát ngay cổng chợ và yêu cầu tiểu thương cũng như người đến chợ thực hiện giãn cách, không phục vụ ăn uống tại chỗ nhưng tình trạng người dân không đeo khẩu trang, vô tư ngồi ăn uống vẫn còn. Ông Nguyễn Hữu Ngân, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Tân Phong cho biết: Đến sáng ngày 18/11, trên địa bàn xã đã có 3 trường hợp F0, 47 F1 và 450 F2 nên nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn. Hiện nay chúng tôi đang huy động toàn bộ lực lượng cho công tác tuyên truyền, truy vết, test nhanh, xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, sớm phát hiện và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Chúng tôi cũng xác định chợ Mễ là một trong những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch nên sẽ chỉ đạo, giao Công an xã, tổ tư quản vận động người dân hạn chế đến chợ để giảm mật độ người và tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý các trường hợp có tình vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Ông Cao Vũ Thạch, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Vũ Thư cho biết: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ đang gặp nhiều khó khăn. Các địa phương dồn hết nhân lực, vật tư cho việc test nhanh, xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2

Hòa vào cuộc chiến chống dịch



Tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Quang Trung (thành phố Thái Bình).

Cuộc chiến chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong những ngày này càng thắng và quyết liệt hơn bao giờ hết khi xuất hiện những diễn biến phức tạp. Trong thời điểm khó khăn này, tuổi trẻ Thái Bình tiếp tục thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện bằng nhiều hoạt động chung sức cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Theo tổng hợp của Tỉnh đoàn, đã có 1.200 đoàn viên, sinh viên các trường y được tham gia lấy mẫu xét nghiệm. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở cơ sở tích cực hỗ trợ ngành Y tế tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Anh Phạm Tuấn Đạt, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: 600 sinh viên của Trường được huy động tham gia lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, bóc tách F0 tại huyện Vũ Thư. Hầu hết các sinh viên tham gia lần này đã từng hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Mặc dù thời gian gấp nhưng tất cả sinh viên đều sẵn sàng lên đường khi được điều động.

Không phải là lực lượng tuyến đầu nhưng trong cuộc chiến chống dịch những ngày qua, tuổi trẻ Thái Bình đã tham gia ngay từ những ngày đầu, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện bằng nhiều việc làm thiết thực góp phần cùng các địa phương ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Thời điểm xuất hiện các ca dương tính trên địa bàn tỉnh, lực lượng thanh niên thường xuyên có mặt ở các chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Đoàn viên, thanh niên ở cơ sở phối hợp chặt chẽ cùng cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, y tế bám chốt để kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế đồng thời khuyến cáo người

dân nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch; huy động các nguồn lực hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho hơn bao giờ hết khi xuất hiện những diễn biến phức tạp. Theo chỉ Đỉnh tuổi trẻ Thái Bình tiếp tục thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện bằng nhiều hoạt động chung sức cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Thực hiện bằng nguồn kinh phí của Đoàn trường để tặng Huyện đoàn Vũ Thư. Số còn lại là phối hợp với đoàn các cấp để triển khai thực hiện. Nếu có kinh phí, Đoàn trường tiếp tục làm kính chắn giọt bắn để đáp ứng nhu cầu công tác phòng, chống dịch của các địa phương. Với phương châm "Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên tích cực", các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đồng loạt ra quân tổ chức tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch. Nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền như thông tin qua hệ thống truyền thanh, qua băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích với những nội dung ngắn gọn, trọng điểm được khai thác tối đa nhằm vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Qua tuyên truyền đã góp phần tạo đồng thuận trong xã hội; ngăn chặn những nội dung sai trái, bịa đặt, gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Chị Trần Thị Tươi, tổ 8, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) cho biết: Cùng với các cơ quan truyền thông của tỉnh, thành phố thì đội tuyên truyền lưu động của đoàn thanh niên đã tích cực tuyên truyền, động viên mọi người tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống dịch. Nhờ đó, tôi là F2 cũng như nhiều người dân khác hiểu, chủ động nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Những việc làm của các cấp bộ đoàn, của mỗi đoàn viên, thanh niên thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, tinh thần xung kích, tình nguyện sẽ tiếp tục được tuổi trẻ Thái Bình phát huy, góp sức cùng các địa phương sớm đẩy lùi đại dịch.

KHÁNH PHƯƠNG

toàn dân nên thiếu người kiểm tra, giám sát tại các chợ. Mặc dù huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn, ban quản lý các chợ triển khai đồng bộ pháp phòng, chống dịch Covid-19 song một số địa phương vẫn chưa thực hiện hiệu quả.

Toàn tỉnh hiện có 230 chợ. Nếu các địa phương không khẩn trương có biện pháp quản lý hoạt động và công tác phòng, chống dịch tại các chợ thì đây

sẽ trở thành điểm yếu để dịch bùng phát, lây lan, rất khó kiểm soát. Bà Tô Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Sở đã có công văn yêu cầu phòng kinh tế hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố Thái Bình khẩn trương chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có kế hoạch, bố trí lực lượng cụ thể, tăng cường công tác quản lý, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ. Quan điểm của Sở Công Thương là

quyết liệt phòng, chống dịch nhưng không được "ngăn sông, cấm chợ" một cách cực đoan ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông hàng hóa và cuộc sống của người dân. Bên cạnh huy trách nhiệm của các lực lượng chức năng, người dân và các tiểu thương cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ, chấp hành nghiêm các biện pháp, quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

KHẮC ĐUẦN



Chợ Lãng, xã Song Lãng (Vũ Thư) thông báo rõ quy định về phòng, chống dịch tại cổng chợ để mọi người dân đến chợ biết và thực hiện.